

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 21-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII xác định, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

2. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của cấp ủy các cấp nhằm thực hiện những việc đã rõ, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, bất cập đã nêu; tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện thể chế, đột phá vào những vấn đề trọng tâm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã chỉ ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung của cấp ủy đảng các cấp

Các cấp ủy đảng chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, chú trọng chất lượng báo cáo viên, xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức thảo luận và thông qua Chương trình hành động nhằm thực hiện những việc đã rõ, giải quyết những tồn tại, hạn chế mà các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã chỉ ra. Xác định, lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp của đảng bộ, chi bộ, đảng viên để triển khai thực hiện hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII phải được tiến hành ngay từ khâu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hội nghị học tập nghị quyết của cấp ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát ở chi bộ và việc học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, đánh giá bài viết thu hoạch. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với đảng viên lười học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tiến hành kiểm điểm, phê bình cấp ủy đảng để xảy ra tình trạng khi bắt đầu hội nghị thì đại biểu đông đủ,

